

Kính chào Cha LH, Cha phó, quý Thầy Phó Tế, quý Sr,

và quý anh chị Cursillistas.

\* Con xin đại diện PT Cursillo/ Sacramento/Ngành VN,

**Kính chúc mọi người, cùng mọi GD, Năm mới Giáp Thìn Bình an, hạnh phúc trong**

### **Ân sủng dồi dào của Thầy Chí Thánh.**

\* Qua các events của PT trong tháng qua, BDH 2024-2026 xin ghi nhận và cảm ơn quý anh, chị Cursillistas đã âm thầm hoặc công khai, phục vụ nhiệt tình cho PT. Cách riêng BTC tổng quát và các Tiểu ban chuyên trách, trong dịp Lễ/ Tiệc BM, đã làm việc rất tận tình, chu đáo và hiệu quả, mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng và làm gia tăng Tình Đoàn kết yêu thương cho toàn PT.

\* Sau đây xin được nhắc và thông tin **về các events sắp tới của PT** để a/c sắp đặt thì giờ tham dự:

1/- **Lúc 7 PM tối thứ Sáu ngày 16 tháng 2, 2024 tại Hội trường GX sẽ có Ultreya/ sh TLĐ/ Viếng Thánh Thể chung**, kết hợp từ 7 PM đến 9:30 PM với nhiều bài chia sẻ quan trọng cần thiết cho Cursillistas trong "Ngày thứ Tư". (đã có thông báo email của TLĐ).

2/-**Lúc 10 AM ngày thứ Bảy 02 tháng 3, 2024 sẽ có, lần đầu tiên, một "Grand Ultreya đa ngôn ngữ" của PT Cursillo trong GP Sacramento** tại Nhà thờ/ Hội trường Giáo xứ chúng ta. Đức Giám Mục James Soto sẽ chủ sự Thánh Lễ. (Chi tiết và Bảng Phân công, phân nhiệm sẽ do chị Trưởng TLĐ thông báo qua email). Đây cũng là một dịp quý để chúng ta sống "Tinh thần Hiệp Hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ" của Giáo Hội do ĐTC Phanxicô và Thượng Hội đồng XVI kêu mời.

Cuối cùng, xin được chia sẻ cùng quý anh/chị **vài tâm tình và ước vọng chân thành của BDH** nhân ngày đầu Năm mới và đầu nhiệm kỳ phục vụ:

Tha thiết mời gọi quý anh/chị Cursillistas cũ, mới- dù đang bận việc gia đình, hoặc đang trong hoàn cảnh đặc biệt về thì giờ và sức khoẻ v.v..., không dự sinh hoạt thường xuyên với PT được- thỉnh thoảng cố gắng đến với sinh hoạt PT mỗi khi có thể, nhất là tham dự Giờ châu Thánh Thể (7pm-8pm) hàng tuần của PT (Eucharistic Revival) . Chúng ta thật sự cần nhau, vì Tình bạn cần hiện sự hiện diện, để "chuyền sức nóng cho mỗi cục than hồng" và làm sống lại, nhắc nhở nhau về Ân sủng tuyệt vời của Khoá Ba ngày, nơi đó, mỗi Cursillista đã được cảm nghiệm rõ ràng Tình yêu của Thiên Chúa, của tha nhân và Sức mạnh Hoán cải của Bí tích Thánh Thể.

Như một nụ hoa Xuân, xin gửi Lời vàng của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII: "Người Kitô hữu là Niềm vui, Niềm vui cho chính mình, cho Thiên Chúa và cho tha nhân".

Cám ơn quý anh chị đã đọc.

DE COLORES.

Kính chào.

TM/BDHPT

Do Nguyen TN